

4 Thái Bình

HỘI NGHỊ BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY

(*Tiếp theo trang 1*)

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, đóng góp ý kiến về các báo cáo: quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2.000 khu nuôi trồng thủy hải sản công nghệ cao tại 3 xã: Nam Thịnh, Nam Hưng, Nam Phú, huyện Tiên Hải; điều chỉnh một số nội dung lễ khánh thành công trình Tượng đài Bác Hồ với nông dân Việt Nam, đón nhận Huân chương Độc lập Nhất và kỷ niệm 130 năm thành lập tỉnh; rà soát kết quả thực hiện các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và đề xuất các chỉ tiêu cơ bản giai đoạn 2021 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030, năm 2045 trong dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX.

Theo quy hoạch, khu nuôi trồng thủy hải sản công nghệ cao có diện tích gần 343ha nằm trên địa bàn 3 xã: Nam Thịnh, Nam Hưng, Nam Phú. Đây được xác định là khu nuôi trồng thủy hải sản áp dụng công nghệ cao, sơ chế, chế xuất thủy hải sản sau thu hoạch, chợ thủy hải sản; nơi có các dịch vụ phục vụ

ngành thủy sản, kết hợp nghiên cứu tạo giống, đào tạo, giáo dục thực hành và du lịch trải nghiệm sinh thái, gắn kết với bảo vệ hệ sinh thái rừng ngập mặn. Việc quy hoạch xây dựng khu nuôi trồng thủy hải sản công nghệ cao nhằm cụ thể hóa mục tiêu của quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Thái Bình đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; làm cơ sở triển khai các đồ án quy hoạch chi tiết, quản lý các dự án đầu tư xây dựng; tạo động lực thu hút đầu tư, khai thác các lợi thế của khu vực để phát triển kinh tế - xã hội bền vững.

Sau khi các đại biểu thảo luận, đóng góp ý kiến, phát biểu kết luận, đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy khẳng định: Việc xây dựng đồ án quy hoạch 1/2.000 khu nuôi trồng thủy hải sản công nghệ cao tại 3 xã: Nam Thịnh, Nam Hưng, Nam Phú phù hợp với quy hoạch chung Khu kinh tế Thái Bình được Thủ tướng

Chính phủ phê duyệt; đồng thời, phát huy được tiềm năng, thế mạnh của khu vực; phát triển đúng định hướng phát triển kinh tế của tỉnh, trong đó ưu tiên phát triển thủy sản công nghệ cao tại khu vực của huyện Tiên sinh thái, gắn kết với bảo vệ hệ sinh thái rừng ngập mặn. Việc quy hoạch xây dựng khu nuôi trồng thủy hải sản công nghệ cao nhằm cụ thể hóa mục tiêu của quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Thái Bình đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; làm cơ sở triển khai các đồ án quy hoạch chi tiết, quản lý các dự án đầu tư xây dựng; tạo động lực thu hút đầu tư, khai thác các lợi thế của khu vực để phát triển kinh tế - xã hội bền vững.

Sau khi các đại biểu thảo luận, đóng góp ý kiến, phát biểu kết luận, đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy khẳng định: Việc xây dựng đồ án quy hoạch 1/2.000 khu nuôi trồng thủy hải sản công nghệ cao tại 3 xã: Nam Thịnh, Nam Hưng, Nam Phú phù hợp với quy hoạch chung Khu kinh tế Thái Bình được Thủ tướng

xét, nghiên cứu lại khu chợ thể hướng khu trung bày, giới thiệu, giao dịch sản phẩm cho phù hợp. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị đẩy nhanh tiến độ một số khu vực nhằm tạo sự đồng bộ và phát huy giá trị kết nối với các khu khác trong vùng phục vụ cho phát triển kinh tế và du lịch. Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất thông qua quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2.000 khu nuôi trồng thủy hải sản công nghệ cao tại 3 xã: Nam Thịnh, Nam Hưng, Nam Phú, huyện Tiên Hải; đề nghị Ban Cán sự đảng UBND tỉnh tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện quy hoạch và các thủ tục liên quan, sớm chọn nhà đầu tư để triển khai dự án trong thời gian tới.

Ngoài ra, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất một số điều chỉnh nội dung lễ khánh thành công trình Tượng đài Bác Hồ với nông dân Việt Nam, đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất và kỷ niệm 130 năm thành lập tỉnh; đồng thời, đề nghị ban tổ chức nghiên cứu, cần nhắc xây dựng thời lượng chương trình nghệ thuật phù hợp bảo đảm cơ cấu chương trình buổi lễ hợp lý.

quy quản lý các nghĩa trang; chấn chỉnh tình trạng dạy thêm, học thêm; có chế độ, chính sách cho đội ngũ cán bộ thôn, tổ dân phố.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định, Thủ lĩnh của công tác phòng, chống dịch Covid-19 của tỉnh thời gian qua có sự đóng góp lớn của các cấp, các ngành, các địa phương, các tầng lớp nhân dân toàn tỉnh, trong đó có thành phố Thái Bình. Song hiện nay dịch Covid-19 đang bùng phát, diễn biến phức tạp, do vậy đồng chí Phó Bí thư Tỉnh

Về việc rà soát kết quả thực hiện các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và đề xuất các chỉ tiêu cơ bản giai đoạn 2021 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030, năm 2045 trong dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất quan điểm tuân thủ số liệu thống kê mang tính pháp lý đã được công bố của 4 năm trước; đồng thời, để nghi tiếp tục phân tích, đánh giá kỹ hơn tình hình 6 tháng cuối năm để đưa ra số liệu phục vụ đánh giá chỉ tiêu nhiệm kỳ. Giao ngành Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục chủ trì, phối hợp với Cục Thống kê tỉnh và các ngành liên quan khẩn trương tham mưu con số chính thức cuối cùng để đưa vào dự thảo Báo cáo chính trị, trong đó lưu ý chỉ tiêu về kết quả đạt được trên lĩnh vực nông nghiệp, các chỉ tiêu khác phải xem xét thấu đáo và đi đến thống nhất. Với các chỉ tiêu chưa đạt các xác định rõ nguyên nhân, từ đó đề xuất giải pháp để thực hiện hiệu quả trong nhiệm kỳ tới. Thời gian tới nên nghiên cứu, xem xét lại một số chỉ tiêu liên quan đến phát triển công nghiệp, xây dựng, dịch vụ cho phù hợp.

hội của tỉnh và thành phố những tháng đầu năm, đặc biệt tỉnh đã có giải pháp quyết liệt phòng, chống dịch Covid-19. Các đại biểu cử tri cơ bản đồng thuận với các nghị quyết HĐND tỉnh, HĐND thành phố đã ban hành tại kỳ họp thứ 10.

Các đại biểu cử tri đề nghị HĐND tỉnh, HĐND thành phố và các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết một số vấn đề phát sinh tại địa phương. Theo đó, đại biểu cử tri xã Phú Xuân

và phường Bồ Xuyên đề nghị tỉnh điều chỉnh giá đến bù giải phóng mặt bằng cho sát giá thực tế; tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các doanh nghiệp tự ý xả nước thải chưa qua xử lý ra sông Bạch, sông Bồ Xuyên gây ô nhiễm môi trường. Các đại biểu cử tri cũng đề nghị tỉnh chỉ đạo các ngành liên quan kiểm tra, xử lý một số doanh nghiệp sử dụng đất không đúng mục đích, gây lãng phí đất đai; xác định nội

ĐỒNG CHÍ PHÓ Bí THƯ TỈNH ỦY, CHỦ TỊCH UBND TỈNH...

(*Tiếp theo trang 1*)

Chiều ngày 30/7, đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng các đại biểu HĐND tỉnh, HĐND thành phố Thái Bình tiếp xúc cử tri các xã, phường của thành phố Thái Bình.

Tại hội nghị, đại diện đại biểu HĐND tỉnh, HĐND thành phố đã báo cáo kết quả kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh, HĐND thành phố. Các đại biểu cử tri bày tỏ vai mùng trước những kết quả phát triển kinh tế - xã

BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY...

(*Tiếp theo trang 1*)

dâng hương, bày tỏ lòng thành kính và biết ơn vô hạn trước công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người đã cống hiến, hy sinh trọn đời mình vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, đấu tranh cho hòa bình, độc lập,

tự do và hạnh phúc của nhân dân Việt Nam. Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, cán bộ, công chức, người lao động Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy nguyện ra sức thi đua học tập, rèn luyện bản lĩnh chính trị, nâng cao

THÀNH ỦY THÁI BÌNH...

(*Tiếp theo trang 1*)

coi trọng và tăng cường, góp phần nâng cao nhận thức, củng cố niềm tin, tạo sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng bộ và sự đồng thuận trong các tầng lớp nhân dân. Ban Tuyên giáo Thành ủy thường xuyên quan tâm giáo dục truyền thống yêu nước, cách

mạng, giáo dục lý luận chính trị, chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh cho cán bộ, đảng viên. Tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức,

trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; không ngừng học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức,

phong cách và những lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

99 TẬP THỂ, CÁ NHÂN ĐƯỢC KHEN THƯỞNG...

(*Tiếp theo trang 1*)

trong cả nước với 29.000 người. Hiện nay đã có 20.700 người được hưởng trợ cấp của Nhà nước, trong đó 664 đối tượng trực tiếp bị suy giảm trên 81% sức khỏe, 10.100 người bị suy giảm dưới 81% sức khỏe, 5.129 người vừa là bệnh binh vừa là nạn nhân CĐDC.

Sau 5 năm thực hiện Chỉ thị số 43 của Ban Bí thư và phong trào thi đua, cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân trong tỉnh đã tích cực giải quyết hầu quả của chất độc hóa học do quân đội Mỹ tiến hành trong chiến tranh ở Việt Nam bằng các hoạt động thiết thực. Vận động quỹ nạn nhân CĐDC được 25 tỷ đồng để xây mới trên 300 căn nhà

tình nghĩa, xây dựng Trung tâm tẩy độc và thực hiện tẩy độc cho gần 3.000 nạn nhân CĐDC. Dạy nghề cho hơn 800 nạn nhân CĐDC; tặng quà, số tiết kiệm, xe lăn, xe lắc, trợ cấp khó khăn cho trên 30.000 lượt người. Tổng kết 5 năm phong trào thi đua, nhiều tập thể, cá nhân được tặng bằng khen, giấy khen, kỷ niệm chương của Thủ tướng Chính phủ, Trung ương Hội, UBND tỉnh và các cấp, các ngành. Hội Nạn nhân CĐDC/Đioxin tỉnh được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba và được Hội Nạn nhân CĐDC/Đioxin Việt Nam tặng cơ “Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua” của hệ thống hội trong toàn quốc năm 2019.

Thời gian tới, Hội Nạn nhân CĐDC/Đioxin tỉnh tiếp tục thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 43 của Ban Bí thư; tổ chức và phát động phong trào thi đua “Hành động vì nạn nhân CĐDC” gắn với các cuộc vận động, phong trào thi đua của tỉnh; tăng cường vận động các nguồn lực trong xã hội để chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân CĐDC.

Tại hội nghị, 34 tập thể và 65 cá nhân đã được nhận bằng khen, giấy khen của Hội Nạn nhân CĐDC/Đioxin Việt Nam, UBND tỉnh, Hội Nạn nhân CĐDC/Đioxin tỉnh vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào hành động vì nạn nhân CĐDC giai đoạn 2015 - 2020.

UBND THÀNH PHỐ THÁI BÌNH

Đối thoại với các hộ gia đình, cá nhân chưa nhận tiền bồi thường, hỗ trợ dự án đầu tư xây dựng, chỉnh trang khu tập thể 4, 5 tầng phường Lê Hồng Phong

Sáng ngày 30/7, UBND thành phố Thái Bình tổ chức hội nghị đối thoại với các hộ gia đình, cá nhân chưa nhận tiền bồi thường, hỗ trợ dự án đầu tư xây dựng, chỉnh trang khu tập thể 4, 5 tầng phường Lê Hồng Phong, thành phố Thái Bình.

Khu tập thể 4, 5 tầng phường Lê Hồng Phong là nhà

ở thuộc sở hữu nhà nước do Công ty Cổ phần Môi trường và Công nghệ đô thị Thái Bình quản lý, vận hành. Khu tập thể có 279 căn hộ do 244 hộ gia đình, cá nhân thuê (hoặc nhận chuyển nhượng lại). Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh về thực hiện công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) dự án đầu tư

xây dựng, chỉnh trang khu tập thể 4, 5 tầng phường Lê Hồng Phong, UBND thành phố đã chỉ đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện công tác GPMB theo quy định đối với trường hợp Nhà nước thu hồi đất. Đến nay, cơ bản người dân đồng thuận; đã có 201/244

hộ gia đình, cá nhân nhận tiền bồi thường, hỗ trợ; 43 hộ gia đình, cá nhân chưa nhận tiền bồi thường, hỗ trợ.

Tại cuộc đối thoại, đại diện các hộ gia đình, cá nhân chưa nhận tiền bồi thường, hỗ trợ cơ bản đồng tình, ủng hộ chủ trương thu hồi đất của Nhà nước để GPMB thực hiện dự án

đầu tư xây dựng, chỉnh trang khu tập thể 4, 5 tầng phường Lê Hồng Phong theo các phương án đến bù đã được các cơ quan chức năng và thành phố thực hiện. Tuy nhiên, các hộ gia đình, cá nhân kiến nghị một số nội dung liên quan đến vướng mắc trong công tác GPMB như: đề nghị tính diện tích hành lang, diện tích cơ sở vào diện tích hỗ trợ nhà ở mới; diện tích hỗ trợ cho các căn hộ cùng vị trí từ 1 đến tăng 5 phải bằng nhau; về giá hỗ trợ nhà ở; về bồi thường chi phí cải tạo, sửa chữa, nâng cấp...

Thứ sáu, ngày 31 tháng 7 năm 2020

CÔNG VĂN SỐ 2375...

(*Tiếp theo trang 1*)

Thời gian qua, các cấp, các ngành trong tỉnh đã chỉ đạo, triển khai thực hiện tích cực, có hiệu quả các giải pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19, không để dịch bệnh lây lan ra cộng đồng, góp phần bảo vệ sức khỏe nhân dân, bảo đảm an ninh chính trị, ổn định, phát triển kinh tế - xã hội.

Tuy nhiên, hiện nay dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp, khó lường; thực hiện chỉ đạo của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng tại Điện mật số 10-ĐM, ngày 28/7/2020, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các đảng đoàn, ban cán sự đảng, các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể tỉnh và các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy khẩn trương thực hiện một số nhiệm vụ cấp bách sau:

1- Tiếp tục quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm túc Lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh; triển khai quyết liệt chỉ đạo, hướng dẫn của Ban Chỉ đạo Quốc gia, Ban Chỉ đạo tỉnh phòng, chống dịch Covid-19, ngành Y tế và các cơ quan chức năng. Các cấp, các ngành phải coi phòng, chống dịch Covid-19 là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách hiện nay, cần đặc biệt cảnh giác, theo dõi chặt chẽ, phát hiện kịp thời, triệt để các trường hợp nghi nhiễm, người đi từ vùng có dịch về địa phương, có biện pháp xử lý nhanh chóng, hiệu quả, đúng quy định. Người đứng đầu các cấp ủy đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị phải trực tiếp chỉ đạo và chịu trách nhiệm về các hoạt động phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn, phạm vi phụ trách, huy động toàn hệ thống chính trị và nhân dân tham gia phòng, chống dịch bệnh theo phương châm “4 tại chỗ”; bình tĩnh, chủ động ứng phó với mọi tình huống; tuyệt đối không được chủ quan, lơ là, nhưng không được gây hoang mang, mất ổn định.

2- Ban Cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các ngành liên quan, các địa phương tập trung cao độ công tác phòng, chống dịch bệnh theo quy định và hướng dẫn của cấp trên; sẵn sàng ứng phó với các tình huống dịch, kiên quyết không để dịch bệnh lây lan ra cộng đồng, bảo vệ sức khỏe nhân dân, tiếp tục thực hiện mục tiêu kép vừa phòng, chống dịch bệnh, vừa phát triển kinh tế - xã hội.

3- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với Sở Y tế, Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Thái Bình, các cơ quan thông tin tuyên truyền cung cấp đầy đủ, kịp thời, chính xác, đúng mức về tình hình dịch bệnh; các biện pháp phòng, chống dịch, bệnh để người dân chủ động, tích cực tham gia phòng, chống dịch.

4- Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến tư tưởng cơ nhận thức và vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân tích cực triển khai thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch, bệnh Covid-19 theo hướng dẫn của cơ quan chuyên môn; đồng thời, phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng giám sát việc thực hiện các chủ trương nêu trên của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

5- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với Văn phòng Tỉnh ủy và các ban, ngành liên quan theo dõi việc thực hiện Công văn này, báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

CÔNG VĂN SỐ 3639...

(*Tiếp theo trang 1*)

Hiện nay, tình hình dịch Covid-19 đang tiếp tục diễn biến phức tạp. Tại Việt Nam, từ ngày 23/7/2020 đến nay đã phát hiện nhiều trường hợp mắc Covid-19 ở cộng đồng tại Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Quảng Nam, Đắk Lắk và Hà Nội; qua rà soát, trên địa bàn tỉnh có hơn 1.000 người đã đi công tác, học tập, du lịch từ Đà Nẵng trở về, để thực hiện giám sát, phát hiện sớm, khoanh vùng, không để dịch lây lan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu:

1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố, xã, phường, thị trấn:

- Chịu trách nhiệm quản lý, theo dõi sức khỏe đối với những trường hợp từ thành phố Đà Nẵng và các địa phương có dịch Covid-19 trở về địa phương. Các trường hợp tiếp xúc gần, các trường hợp có triệu chứng mắc bệnh đường hô hấp (ho, sốt, mệt mỏi, khó thở, tức ngực...), các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh phải thông báo kịp thời với cơ quan y tế để có phương án cách ly, điều trị kịp thời. Đồng thời, tiếp tục rà soát, lập danh sách, không được bỏ sót những trường hợp nêu trên.

- Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động để mỗi người dân từ thành phố Đà Nẵng và các địa phương có dịch trở về tự giác khai báo y tế, tự cách ly tại gia đình và thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo hướng dẫn của ngành Y tế.

2. Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh:

Chỉ đạo, hướng dẫn chuyên môn cho các Trung tâm Y tế huyện, thành phố, Trạm y tế xã, phường, thị trấn khẩn trương thực hiện các biện pháp điều tra dịch tễ, khai báo y tế, quản lý, theo dõi sức khỏe, cách ly theo quy định đối với những trường hợp từ thành phố Đà Nẵng và các địa phương có dịch trở về.

Nhận Công văn này, yêu cầu các đơn vị khẩn trương thực hiện.

● Tổng biên tập: **HOÀNG MINH SƠN**

● Phó Tổng biên tập: **LÊ THANH THƯỜNG - HOÀNG VĂN DUYỆT - TRẦN THỊ THOA**

● Thư ký tòa soạn: **VŨ NGUYỄN BÌNH**

● Chế bản tại Báo Thái Bình

● In tại Công ty Cổ phần In Thái Bình

● GIÁ 1.200 ĐỒNG

ĐỨC ĐỒNG